

## บทคัดย่อ

ชื่อ : ภา พลังกูร

ชื่อหัวข้อเอกสาร : การศึกษาแนวทางในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม

การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษานำแนวทางในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาถึงหลักการพื้นฐานและนโยบายการจัดการของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2. เพื่อศึกษาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมบริการอย่างหนึ่งที่มีอัตราการขยายตัวเฟื่องฟู และเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนเป็นจำนวนมาก โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ส่งผลกระทบต่อทางด้านบวกต่อระบบเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ ทำให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ไปสู่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประชาชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีผลต่อการนำความเจริญไปสู่ภูมิภาคในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การจัดสร้างระบบบริการพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวนอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นโทษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ได้แก่สิ่งแวดล้อมที่สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (natural environment) เช่น การเกิดมลพิษ ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมและสิ่งแวดล้อมและทางวัฒนธรรม (cultural environment) เช่น วิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ศิลปวัฒนธรรมถูกทำลายขาดการแสดงออกถึงสาระที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น รวมทั้งคุณค่าที่แท้จริงที่มีต่อสังคมท้องถิ่นปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้รับการส่งเสริมให้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืน (sustainable development) และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสู่แหล่งธรรมชาติตามสถานที่ต่าง ๆ ของชุมชนด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือทำลายคุณค่าของระบบนิเวศและในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น อำเภออุทขานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม มีความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนประวัติศาสตร์ที่คนไทยทุกคนต้องการจารึกอนุสาวรีย์และซากอศิตแห่งความขัดแย้งของลัทธิการเมือง และมีทัศนียภาพอันสวยงาม เช่น น้ำตก ถ้ำ เสาห หน้าผา อากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสำหรับการพักผ่อน และท่องเที่ยว ศึกษาภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา วางแผน และปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของตนเองได้ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการพัฒนาซึ่งจะนำไปสู่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนต่อไป จากการศึกษาผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยว
2. ควรศึกษาบทบาทของอิทธิพลท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
3. ควรศึกษาการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้แก่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการท่องเที่ยว
4. ควรศึกษาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อทำการเกษตร
5. ควรศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว เนื่องจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี